
BORGARRÁÐ 26. september 2019: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um 
bílaflota Reykjavíkurborgar - R19090311

Bílarnir RX-X04 og FM-E45 fundust í bílakjallara í rótgrónu íbúahverfi. 1. Hvers vegna eru 
bílar Reykjavíkurborgar geymdir á þessum stað? 2. Hver kom þeim þarna fyrir? 3. Hverjir 
innan stjórnkerfisins vissu af tilvist bílana á þessum stað? 4. Eru fleiri bílar 
Reykjavíkurborgar gleymdir/geymdir í bílakjöllurum/bílastæðum í íbúahverfum? 5. Hvernig 
er talningu/yfirsýn yfir bílaflota Reykjavíkur háttað? 6. Hvað er Reykjavíkurborg skráð fyrir 
mörgum bílum og hvert er áætlað verðgildi þeirra? 7. Er vitað hvar allir bílarnir eru staðsettir 
í hús? 8. Hefur það gerst að „gleymdir“ bílar hafi verð seldir og andvirði þeirra ekki skilað sér 
í bókhald Reykjavíkur? 9. Hver er það hjá Reykjavíkurborg sem sér um að kaupa og selja 
bíla? 10. Hver tekur ákvörðun um kaup og sölu bíla hjá Reykjavíkurborg?


